



## หนังสือในราชการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย

### ด่วนที่สุด

ที่ นค (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๑๙

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย/ผู้อำนวยการจังหวัด

ถึง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง, นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย, นายอำเภอ ทุกอำเภอ, นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย, นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ และนายสถานีวิทยุกระจายเสียง ทุกสถานี

กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ ๑ (๑๑๕/๒๕๖๗) ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. แจ้งว่า ในช่วงวันที่ ๒๑ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับแนวร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้น ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ด้านตะวันออกของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยจังหวัดหนองคาย มีอำเภอเมืองหนองคาย และอำเภอโพนพิสัย เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

จึงขอให้กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า ให้ติดตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ แต่ละจุดอย่างใกล้ชิด รวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณฝนสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้ สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะถ้ำน้ำตก ถ้ำลอด หากมีฝนตกหนักมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย ให้นายอำเภอสั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้งนี้ หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ ให้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการและมาตรการตามหนังสือกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย ด่วนที่สุด ที่ นค (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๖๗๔๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พร้อมทั้งรายงานให้กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบ ทุกระยะ จนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุดในทุกช่องทาง การสื่อสาร หรือทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข ๐ ๔๒๔๒ ๑๐๑๔

(นายรัฐศาสตร์ ชิดชู)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

ผู้อำนวยการจังหวัด



ปก.ก๊าวสู่วรรษที่ ๓

"เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ทั้งในสปีและมิประสิธิภาพสม"

